



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและดำเนินการจัดจ้าง

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอปีน ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เมื่อวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและดำเนินการจัดจ้าง ดังนี้

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล
๐๐๑	๐๐๓	ว่าที่ร้อยตรีธนาวุธ ไพศาล
๐๐๒	๐๐๒	นายสิทธิศักดิ์ ชุมชุม
๐๐๓	๐๐๔	นายรัฐติกร นาคทองคง
๐๐๔	๐๐๑	นายศิริวัฒน์ คงแป้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

  
(นายกมลส เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน  
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอปีน ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและดำเนินการจัดจ้าง ดังต่อไปนี้

**ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป**

**ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์**

ลำดับที่ ๑ เลขประจำตัว ๐๐๓	ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยตรีธนาวุธ ไพศาล
ลำดับที่ ๒ เลขประจำตัว ๐๐๒	ชื่อ-สกุล นายสิทธิศักดิ์ ชุมนุม
ลำดับที่ ๓ เลขประจำตัว ๐๐๔	ชื่อ-สกุล นายจิตติกร นาคทองคง
ลำดับที่ ๔ เลขประจำตัว ๐๐๑	ชื่อ-สกุล นายศิริวัฒน์ คงแป้น

ทั้งนี้ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ขึ้นบัญชี ถ้ามีการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ

- ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอละสิทธิการส่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
- ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการส่งจ้างเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
- ๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะส่งจ้าง

และแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๓. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่รับสมัครซึ่ง ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็ไม่มีสิทธิได้รับการส่งจ้างและแต่งตั้งให้รับราชการเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน